
รายงานการประชุม สภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป ์
 ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ 

วันพฤหสับดีที ่๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชมุ ๑ สํานักงานอธิการบดี (วังหน้า) 

………………………………………………… 
ผู้มาประชุม 

๑. นางนิภา    โสภาสัมฤทธ์ิ  ประธานสภาวิชาการ 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอ่ียมย่ีสุ่น  รองประธานกรรมการ 

๓. ศาสตราจารย์คณพล  จันทน์หอม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔. รองศาสตราจารย์จินตนา   สายทองคํา  กรรมการ 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ  คงถาวร   กรรมการ 

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย  พงศ์ประสิทธ์ิ  เลขานุการ 

๗. นางฐาปนีย์    แทนวันดี  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 

ผู้มาประชุมผา่นระบบ zoom meeting 
๑. ศาสตราจารย์ชาติชาย   ณ เชียงใหม ่  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. ศาสตราจารย์ชมนาด    กิจขันธ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓. ศาสตราจารย์ญาณวิทย์   กุญแจทอง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔. ศาสตราจารย์ขําคม   พรประสิทธ์ิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนีนาฏ  ณ สุนทร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๖. นางสาวศิริลักษณ์    ฉลองธรรม  กรรมการ 

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญพาด ฆังคะมะโน  กรรมการ 

๘. นายศิวพงศ์    ก้ังสกุล   กรรมการ 

๙. นายลิขิต   สุนทรสุข  กรรมการ 

๑๐. รองศาสตราจารย์สมภพ   เขียวมณี   กรรมการ 

๑๑. นายจรัญ    หนองบัว  กรรมการ 

๑๒. นางศุภรัตน์    ทองพานิชย์  กรรมการ 

๑๓. นางสาวคองศิลป์   อุ่นน้อย   กรรมการ 

๑๔. นายปรเมศวร์    โพธ์ิคล้าย  กรรมการ 

๑๕. ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ   กร่างสะอาด  กรรมการ 

๑๖. นางสาวศุทธิมาส   คําดี   ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 



ผู้ไม่เข้าประชมุ เน่ืองจากติดภารกิจ 
๑. รองศาสตราจารย์อมรา   กล่ําเจริญ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. รองศาสตราจารย์มานพ   วิสุทธิแพทย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓. รองศาสตราจารย์ยุทธนา  ฉัพพรรณรัตน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

๔. นายพงศกร   ทิพยะสุขศร ี  กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์วรินทร์พร ทับเกตุ   รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒. นางสาวสาริศา   ประทีปช่วง  ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๓. นายวิสุทธ์ิ   ย้ิมประเสริฐ  อาจารย์ 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรินทร ์ อ้วนดํา   อาจารย์ 

๕. นายพงศพัศ   บัวแก้ว   อาจารย์ 

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี ชูแสน   อาจารย์ 

๗. นายณรงค์ฤทธ์ิ   เชาว์กรรม  อาจารย์ 

๘. นายปรเมศรว์   พืชผักหวาน  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

 
เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๓๕ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี - 

 
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ  

     ๑.๒.๑ ขออนุญาตผู้ที่ไม่ได้เป็นกรรมการเข้าร่วมประชุม 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย  พงศ์ประสิทธิ์ เลขานุการ ขออนุญาตให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นกรรมการ

เข้าร่วมประชุม จํานวน ๘ ราย คือ  
๑. รองศาสตราจารย์วรินทร์พร  ทับเกตุ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒. นางสาวสาริศา  ประทีปช่วง  ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิพัฒนศิลป์ 

๓. นายวิสุทธ์ิ  ย้ิมประเสริฐ    อาจารย์ 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรินทร์  อ้วนดํา อาจารย์ 

๕. นายพงศพัศ  บัวแก้ว   อาจารย์ 

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  ชูแสน อาจารย์ 

๗. นายณรงค์ฤทธ์ิ  เชาว์กรรม  อาจารย์ 



๘. นายปรเมศรว์  พืชผักหวาน  นักวิชาการศึกษาชํานาญกา 

มติสภาวิชาการ   อนุญาต  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ 
  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ 

ข้อเท็จจรงิ 
   การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน 
๒๕๖๔ เป็นการประชุมตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๕ การประชุมสภาวิชาการ ให้นําข้อบังคับสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ว่าด้วยสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน มาใช้บังคับใช้โดย
อนุโลม ข้อ ๖ (๒) “เลขานุการมีหน้าที่จัดทํารายงานการประชุม” และข้อ ๑๙ “กรรมการมีสิทธิแก้ไขเพ่ิมเติม
รายงานการประชุมให้ตรงตามที่กล่าวไว้ในการประชุมได้ การจะให้แก้ไขหรือไม่น้ัน สุดแล้วแต่มติของที่ประชุม  
จะพิจารณาหรือวินิจฉัยช้ีขาด” 

ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
มติสภาวิชาการ  รับรองรายงานการประ ชุมสภา วิชาการ  ครั้ งที่  ๗ /๒๕๖๔                

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔  
 
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเพื่อทราบ 

๓.๑ คําสั่งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง มอบหมายอํานาจหน้าที่ให้สภาวิชาการเพิ่มเติม 
     ข้อเท็จจริง 

ตามท่ีสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ มอบหมายให้สภาวิชาการมีอํานาจหน้าที่เพ่ิมเติมเก่ียวกับพิจารณา ๑) การยกเว้น ลด คืนค่า
บํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าบํารุงกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาและค่าบํารุงกีฬา และค่าธรรมเนียมการศึกษา
อ่ืนๆ รายการใดรายการหน่ึงหรือหลายรายการ ผ่อนผันระยะเวลาการชําระเงินโดยยกเว้นค่าปรับ ๒) การ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ๓) การเปลี่ยนแปลง อนุมัติ การจัดการ



เรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา ทั้งน้ี เมื่อได้พิจารณาแล้วเสร็จ ให้รายงานสภาสถาบันต่อไป 
หากไม่มีการทักท้วงจากสภาสถาบันสามารถดําเนินการได้ต้ังแต่มีมติจากสภาวิชาการ น้ัน 

ในการน้ี เ พ่ือให้การปฏิบัติงานของสภาวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขั้น จึงได้จัดทําคําสั่งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง มอบหมายอํานาจ
หน้าที่ให้สภาวิชาการเพ่ิมเติม โดยนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ลงนามในคําสั่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบคําสั่งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง มอบหมายอํานาจหน้าที่
ให้สภาวิชาการเพ่ิมเติม 
     มติสภาวิชาการ   รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑ การพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ข้อเท็จจริง 

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล และคณะกรรมการตรวจสอบผู้สําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรได้ดําเนินการพิจารณาตรวจสอบนักศึกษาผู้ที่สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔            
จํานวน ๕๙ ราย (คณะศิลปวิจิตร จํานวน ๕ ราย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จํานวน ๔๒ ราย และคณะศิลปศึกษา 
จํานวน ๑๒ ราย) ตามหลักสูตรที่สถาบันฯ กําหนดไว้ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติของผู้สําเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๙ การสําเร็จการศึกษา ซึ่งได้รับ
อนุมัติจบหลักสูตรในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้วน้ัน 

ประเด็นทีเ่สนอต่อสภาวิชาการ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบและตรวจสอบผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี           

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๕๙ ราย 
มติสภาวิชาการ   เห็นชอบ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑              

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๕๙ ราย 
 

๔ .๒  การพิจารณาตรวจสอบคุณสมบั ติของผู้สํา เร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา             
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓)   ข้อเท็จจริง 

   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลโครงการบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ได้ดําเนินการพิจารณาตรวจสอบนักศึกษาผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา     

ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้แก่ หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ๑ ราย ได้รับการ

อนุมัติจบการศึกษาตามหลักสูตรฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย จํานวน ๑ ราย หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ จํานวน ๒ ราย หลักสูตรศิลป



มหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย จํานวน ๒ ราย หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ จํานวน ๒ 

ราย ได้รับการอนุมัติจบการศึกษาตามหลักสูตรฯ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ รวมท้ังสิ้น

จํานวน ๘ ราย โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของผู้สําเร็จการศึกษาตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๑๐ และข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๙      

   ประเด็นทีเ่สนอที่ประชุม  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบและตรวจสอบผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓) จํานวน ๘ ราย 

มติสภาวิชาการ   เห็นชอบ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น      
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓) จํานวน ๘ ราย 

 
๔.๓ การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 

และขอเพิ่มอาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ข้อเท็จจรงิ 

ด้วยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจําหลักสูตร และขอเพ่ิมอาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เน่ืองจากมีอาจารย์เกษียณอายุราชการและหลักสูตรได้รับอาจารย์ที่มีคุณสมบัติและ
คุณวุฒิตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

 
 
๑. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาวิชา

นาฏศิลป์ศึกษา 
๑.๑ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๒ ราย 
  ๑) นายนเรศ น่ิมพัฒนสกุล เป็น นางสาวอัณณ์อากร แสงแก้ว  
    ๒) นายยงยุทธ์ ปาณะศรี เป็น นายกฤษณะ สายสุนีย์ 
๑.๒ เพ่ิมอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๒ ราย 
  ๑) นายณัฐวัตร อินทร์ภักดี 

๒) นางสาวโชติกา ชนะสิทธ์ิ 
๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาวิชา

ดนตรีศึกษา 
๒.๑ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๓ ราย 
  ๑) นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ว เป็น นางสาวนันทิกานต์ แสงคํา  



๒) นายณัฐเศรษฐ ดําเนินผล เป็น นางสาวรัชดา ขัตติสะ 
๓) นายศิวพงศ์ ก้ังสกุล เป็น นายกฤษณุ ชูดี 

๒.๒ เพ่ิมอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๒ ราย 
  ๑) นายณัฐวัตร อินทร์ภักดี 

๒) นางสาวโชติกา ชนะสิทธ์ิ 
เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพ สอดคล้องกับ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จึงเห็นสมควรให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตร และเพ่ิมอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจําหลักสูตร และเพ่ิมอาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาและสาขาวิชาดนตรีศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

มติสภาวิชาการ     เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจําหลักสูตร วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาจํานวน ๒ ราย สาขาวิชาดนตรีศึกษา จํานวน ๓ ราย และเพ่ิม
อาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาวิชานาฏศิลป์
ศึกษา จํานวน ๒ ราย สาขาวิชาดนตรีศึกษา จํานวน ๒ ราย  

 
๔.๔ การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา        

ดุริยางคศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) และหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ข้อเท็จจรงิ 
   ด้วยหลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) และหลักสูตร
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) มีความประสงค์ขอถอนอาจารย์ประจํา
หลักสูตร จํานวน ๑ ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  ภูมิภักด์ิ เนื่องจากโครงการบัณฑิตศึกษาได้
ตรวจสอบ พบว่า อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๖๒) และหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ของวิทยาลัย
นาฏศิลปจันทบุรี เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพ สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จึงเห็นสมควรให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร  

ประเด็นทีเ่สนอต่อสภาวิชาการ 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) และหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา  เ อ่ียมย่ีสุ่น รองประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า เดิมผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์สมเกียรติ  ภูมิภักด์ิ เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรของโครงการบัณฑิตศึกษา ต่อมาวิทยาลัยนาฏศิลป
จันทบุรีมีการปรับปรุงหลักสูตร ได้แต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  ภูมิภักด์ิ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาตรี ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นมา ต่อมาฝ่ายประกันคุณภาพตรวจสอบ
พบความซ้ําซ้อนกับอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาโท ทําให้ไม่สามารถลง CHEQA Online ได้ สถาบันได้
ดําเนินการประสานงานผู้ที่เก่ียวข้องและขอคําปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะว่าควรปรับช่ือออกมิฉะน้ันจะมี
หลักสูตรที่ตกประกันคุณภาพในปี ๒๕๖๓ และต้องขอเปลี่ยนแปลงย้อนไปต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โครงการ
บัณฑิตศึกษาจึงดําเนินการตรวจสอบเพ่ิมเติม และเห็นสมควรถอนช่ือผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  ภูมิภักด์ิ ออก
จากผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท และหาท่านอ่ืนมาทดแทน 

นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า เน่ืองจากสถาบันฯ มีสถานศึกษาในสังกัด
จํานวนมากถึง ๑๘ แห่ง และในปี ๒๕๖๒ เปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีพร้อมกันทั่วประเทศ การตรวจสอบยัง
ทําได้ไม่ทั่วถึง จึงเป็นเหตุให้เกิดความซ้ําซ้อนดังกล่าว สถาบันพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า หลังกสูตรระดับปริญญา
ตรี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีมีความจําเป็นมากกว่า เน่ืองจากวิทยาลัยมีจํานวนอาจารย์ไม่เพียงพอ จึงเห็นสมควร
ถอนรายช่ือผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  ภูมิภักด์ิ ออกจากโครงการบัณฑิตศึกษา และสถาบันฯ ขอขอบพระคุณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนีนาฏ ณ สุนทร ที่กรุณาให้คําปรึกษาและแนะนําแนวทางแก้ไข  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
๑. เหตุการณ์เช่นน้ีมิได้เกิดขึ้นเฉพาะสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เท่าน้ัน สิ่งที่สําคัญที่สุดคือควร

ดําเนินการรายงานให้สภาสถาบันรับทราบ ถึงความผิดพลาดที่อาจจะตรวจสอบไม่พบดังกล่าว อันเน่ืองจาก
สถาบันได้เปิดหลักสูตรพร้อมกันหลายแห่งจึงตรวจสอบพบทีหลัง และขอให้ดําเนินการสร้างระบบเชิงป้องกันมิให้
เกิดขึ้นอีกเพราะส่งผลกระทบต่อเกณฑ์มาตรฐานในอนาคต  

มติสภาวิชาการ     เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) และหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

๔.๕ การพิจารณาคุณสมบัติสําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกและอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธผ์ู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ 

ข้อเท็จจรงิ 
    ตามที่นักศึกษาหลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ย่ืนความประสงค์ขอแต่งต้ัง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และขอคําร้องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ น้ัน ในการน้ีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ได้เสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน            
ที่สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เพ่ือแต่งต้ังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และประธานกรรมการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ โครงการบัณฑิตศึกษาได้ดําเนินการสํารวจคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีนักศึกษา       
มีความประสงค์ขอแต่งต้ังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ พบว่า มีคุณสมบัติไม่
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ 
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐.๔.๓ และข้อ ๑๐.๔.๔ และมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิต  
พัฒนศิลป์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ (๓) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และข้อ 



๑๖ (๔) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งคุณสมบัติสําหรับอาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกและอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รายละเอียดดังน้ี 
    ๑. อาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 
        ๒. อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณีที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 
     กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้และความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ที่สูงมากเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันแล้ว และแจ้งคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษารับทราบ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจํานวนทั้งสิ้น ๖ ท่าน ดังน้ี  

๑. ศาสตราจารย ์ก ิตต ิค ุณ ดร .สุรพล ว ิร ุฬห์ร ักษ์ เป ็นประธานกรรมสอบโครงร ่าง
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจํานวน ๔ ราย ได้แก่  

 ๑.๑ นางอัมไพวรรณ เดชะชาติ ทําวิทยานิพนธ์เรื ่อง การแสดงแสง เสียง สื่อผสม    
“ในวัง ณ วังหน้า”  

 ๑.๒ นายณรงค์ฤทธ์ิ  เชาว์กรรม ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง ละครเพลงร่วมสมัย เรื่องมนต์รัก
โทนเลิฟ 

 ๑.๓ นางสาวพิมพิกา มหามาตย์ ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง ละครร้องเร่ืองคลายเครือ 
 ๑.๔ นายสุธีศักด์ิ ภักดีเทวา ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง เงาสะท้อน : REFLECTION 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด กิจขันธ์ เป็นประธานกรรมสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษาจํานวน ๓ ราย ได้แก่ 
 ๒.๑ นายกฤษฎ์เตชินห์ เสกฐานโชติจินดา ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง การสร้างสรรค์ละครรํา 

เรื่องมหาภารตะสาปอรชุน  
 ๒.๒ นางฤดีชนก คชเสนี ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง ละครเรื่องเลือดขัตติยา ตามแนวทางละคร

หลวงวิจิตร 
 ๒.๓ นางนฤมล ล้อมทอง ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง หนุมาน : สื่อภาพยนตร์ยุคดิจิตอล 
๓. ศาสตราจารย์ ดร.นราพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานกรรมสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของ 

นักศึกษาจํานวน ๑ ราย ได้แก่ นายยุทธนา  อัครเดชานัฏ ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง การสร้างสรรค์สื่อศิลปะการแสดง
แบบบูรณาการประกอบการเล่านิทานเรื่อง“รามเกียรต์ิ”                             

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา สุนทรานนท์ เป็นประธานกรรมสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา จํานวน ๒ ราย ได้แก่ 

 ๔.๑ นางศิราภรณ์  ลินดาพรประเสริฐ ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง ละครเพลงพ้ืนบ้านอีสาน: 
เวสสันดร 



 ๔.๒ นางวรางคณา  วุฒิช่วย ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง ละครเรื่องบ่วง จํากตํานานพุทธชาดก  
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต วิงวอน เป็นประธานกรรมสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ของนักศึกษา จํานวน ๓ ราย ได้แก่  
 ๕.๑ ว่าที่ร้อยตรีธนกร  สุวรรณอําภา ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง ละครพันทางหลังยุคจารตีนิยม 

เรื่องเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก 
 ๕.๒ นางเหมือนขวัญ  สุวรรณศิลป์ ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง อาณาจักรพ่อกู: นาฏกรรมรังสรรค์

การแสดงแสงเสียงประกอบจินตภาพ 
 ๕.๓ นายฤทธิเทพ  เถาว์หิรัญ ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง ละครร่วมสมัย “น้ิวสุดท้าย” 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัควิทย์ เรืองรอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมของนักศึกษาจํานวน ๒ 

ราย ได้แก่ 
 ๖.๑ นายสุธีศักด์ิ ภักดีเทวา ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง เงาสะท้อน : REFLECTION 
 ๖.๒ นางนฤมล ล้อมทอง ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง หนุมาน : สื่อภาพยนตร์ยุคดิจิตอล 

ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบรายช่ือและคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

สาขาวิชานาฏศิลป์ 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่จะทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์

ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันฯ 
ควรจัดทําตารางเทียบเคียงคุณสมบัติความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์ที่โดดเด่นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ิมเติม 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา  

มติสภาวิชาการ     เห็นชอบ รายช่ือและคุณสมบัติของอาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ และให้
ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 

๔.๖ การพิจารณาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ข้อเท็จจริง 
ตามท่ี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
เสร็จเรียบร้อยแล้วน้ัน ผลการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ดังน้ี 
        ๑. ระดับหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๔๐ หลักสูตร 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก จํานวน ๒ หลักสูตร ระดับคุณภาพดีจํานวน ๒๗ หลักสูตร และระดับ
คุณภาพปานกลางจํานวน ๑๑ หลักสูตร  



        ๒. ระดับคณะ จํานวน ๑๗ แห่ง ทุกแห่งมีผลคะแนนการประเมินเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และมีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี จํานวน ๑๑ แห่ง และระดับคุณภาพพอใช้
จํานวน ๖ แห่ง 

๓. ระดับสถาบัน ดําเนินการประเมินในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ประเมินตาม
องค์ประกอบ ๕ องค์ประกอบ มีผลคะแนนการประเมิน ๔.๒๐ คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพดี  

ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
๑. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความยินดีและช่ืนชมผลการประเมินของสถาบันฯ ที่น่า

พึงพอใจ และขอเสนอให้ดําเนินการพัฒนากลยุทธ์สําคัญสามประการ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมิน
คุณภาพ ได้แก่ ๑) ด้านหลักสูตร ๒) ด้านการพัฒนาผู้สอนและบุคลากร ๓) ด้านการผลิตบัณฑิต โดยจัดทําเป็น
แผนปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพในแต่ละด้าน และให้นําเสนอแผนปฏิบัติการต่อสภาวิชาการพิจารณา ก่อนจะ
นําเสนอต่อสภาสถาบันต่อไป โดยตามมาตรา ๒๐ ของพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สถาบันฯ สามารถ
แต่งต้ังบุคคลเข้ามาทําหน้าที่เป็นคณะทํางาน เพ่ือช่วยจัดทําแผนปฏิบัติการให้ลุล่วงได้ 

๒. ในการนําเสนอผลการประเมินต่อสภาสถาบัน ควรจัดทําเป็น Power Point มี
ภาพประกอบ การดําเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ที่สถาบันได้จัดทําในช่วงที่ผ่านมา จะทําให้มีความน่าสนใจมากกว่า
การนําเสนอด้วยตัวอักษรเพียงอย่างเดียว 

๓. การประเมินระดับคณะ กรณีวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงและวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
ซึ่งมีผลคะแนนน้อยกว่าวิทยาลัยแห่งอ่ืนๆ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าสาเหตุที่ได้คะแนนน้อย มากจากกรณี
งานวิจัยและคุณวุฒิตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ดังน้ัน จึงควรพิจารณาสร้างกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาในเรื่อง
ดังกล่าว เพ่ือยกระดับวิทยาลัยนาฏศิลปทั้งสองแห่งให้มีคะแนนใกล้เคียงกับวิทยาลัยอ่ืนต่อไป 

๔. ควรจัดทําแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในประเด็นสําคัญๆ ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะ
จากกรรมการประเมินคุณภาพอย่างเร่งด่วน และนําเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา อาทิเช่น กรณีการนําเสนอ
งานวิจัยที่ได้คะแนนน้อย สถาบันฯ มีแผนจะปรับปรุงอย่างไร มอบหมายให้หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ เป็นต้น 
เพ่ือสภาสถาบันจะได้รับทราบทิศทางการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และจะทําให้การประเมินเป็นกระบวนการ PDCA 
ที่ครบถ้วน ทั้งน้ี คาดว่าในการเมินปีต่อๆ ไป จะได้รับคะแนนที่สูงขึ้น เน่ืองจากผลงานสร้างสรรค์สามารถนํามานับ
คะแนนได้โดยไม่ต้องทําวิจัยเป็นหนังสือหรือตํารา 

มติสภาวิชาการ     เห็นชอบ มอบสถาบันฯ ดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุงและ
แผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นําเสนอสภาวิชาการ
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ก่อนนําเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือพิจารณาเป็นลําดับ 

 



๔.๗ การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕) และสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 

ข้อเท็จจริง 
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กําหนดให้มีการดําเนินการปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด คือ ไม่เกิน ๕ ปี คณะศิลปนาฏดุริยางค์ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยและสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕) และหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
๑. ตรวจสอบการเขียนช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ และคําอธิบายรายวิชาให้ถูกต้อง  
๒. กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง ๒ หลักสูตร ซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการอย่าง

ครบถ้วน มีการรับรองความคิดเหน็ การวิพากษ์หลักสูตรและการปรับปรุงในเน้ือหาส่วนที่สมควร 
 
๓. ในหลักสูตรดนตรีและนาฏศิลป์ บางคร้ังนักศึกษาอาจต้องการเรียนกับอาจารย์    

บางท่านเป็นการเฉพาะเจาะจง นอกเหนือจากที่เรียนรวม  ดังน้ันหากเป็นไปได้ ควรจะมีวิชาเปิดให้นักศึกษาได้
เลือกเรียนเพ่ิมเติมกับอาจารย์เฉพาะราย ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา 

รองศาสตราจารย์จินตนา  สายทองคํา คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ช้ีแจงว่า         
ในรายวิชาศิลปนิพนธ์มี ๒ แบบ คือ อนุรักษ์และสร้างสรรค์ ในส่วนของแบบอนุรักษ์นักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้
กับอาจารย์ที่เช่ียวชาญเฉพาะด้านเป็นรายบุคคล เพ่ือศึกษาแล้วจึงนําความรู้มาถ่ายทอดสู่เล่มผลงานวิจัย          
ในรายวิชาทักษะได้เชิญอาจารย์ที่หลากหลายมาสอนในรายวิชา เพ่ือเป็นการปูทางสู่การเรียนระดับปริญญาโท   
ในรายวิชาเอกัคคตา นักศึกษาจะได้มีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้กับครูอาจารย์ที่หลากหลาย 

มติสภาวิชาการ     เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕) และสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) และให้ปรับ 
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 

 
๔.๘ การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 
ข้อเท็จจริง 
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กําหนดให้มีการเนินการปรับปรุง

หลักสูตร ตามรอบระยะเวลาที่กําหนด คือ ไม่เกิน ๕ ปี คณะศิลปวิจิตรได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 



จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ตกแต่งภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
๑. ในเล่มหลักสูตรได้ระบุถึงอาชีพของผู้สําเร็จการศึกษาว่าสามารถเป็นนักอนุรักษ์ได้ 

แต่เน่ืองจากไม่ปรากฏว่ามีรายวิชาใดที่สอนเก่ียวกับการอนุรักษ์ จึงเห็นควรตัดคําว่า “นักอนุรักษ์” ออก 
๒. อาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นอาจารย์ด้านทัศนศิลป์จํานวนมาก แต่อาจารย์ด้านการ

ออกแบบมีจํานวนน้อย จึงมีความเห็นว่า จํานวนของอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งสองด้านควรมีจํานวนที่สมดุลกัน 
นอกจากน้ีขอทราบแนวทางการมอบหมายการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในหลักสูตรดังกล่าว 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรินทร์  อ้วนดํา  ช้ีแจงว่า ตามระเบียบของสภาสถาปนิกต้องให้
อาจารย์ที่จบทางด้านการออกแบบดีไซน์เป็นอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาที่เป็นวิชาหลักของหลักสูตร ซึ่งขณะน้ี
อาจารย์ของคณะที่จบทางด้านตกแต่งภายในมีจํานวน ๕ ท่าน และคณะได้เชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมา
ช่วยสอนร่วมด้วย 

๓. อาจารย์ประจําหลักสูตรที่ระบุในเล่มหลักสูตรหลายๆ ท่านอาจจะต้องตัดออก
คงเหลือเฉพาะผู้ที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่เปิดสอน รวมทั้งอาจารย์ทางสาขาทัศนศิลป์ที่มีองค์ความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ ด้านศิลปะตะวันออกหรือศิลปะตะวันตก ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาสาขาออกแบบตกแต่ง
ภายในเท่าน้ัน 

๔. ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงกัน  
๕. ตรวจสอบจํานวนหน่วยกิตในแผนการศึกษาให้ถูกต้อง หากผิดพลาดไม่ตรงกัน

อาจจะเกิดปัญหาในภายหลัง 
 มติสภาวิชาการ     เห็นชอบ การเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา

ออกแบบตกแต่งภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
วิชาการ 

 
๔.๙ การพิจารณาร่างหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อ

สร้างสรรค์ (หลักสูตร พ.ศ. .....) 
ข้อเท็จจริง 
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ได้มองเห็นถึงความต้องการผลิตบัณฑิตที่

สามารถรองรับความต้องการของตลาดงานด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงประยุกต์ และทักษะฝีมือด้านออกแบบงาน
กราฟิกและมัลติมีเดียต่างๆเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตของประเทศ เน่ืองจากปัจจุบันระบบ
ดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านออกแบบกราฟิกและงานมัลติเมียเดียตลอดจนส่ือสาร
ต่างๆ เพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงสร้างสรรค์   

คณะศิลปวิจิตร จึงได้ดําเนินการร่างหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
และสื่อสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ ของคณะศิลปวิจิตร พิจารณาเสนอต่อสภาวิชาการ  

ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 



จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบร่างหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
กราฟิกและสื่อสร้างสรรค์ (หลักสูตร พ.ศ. .....) 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
๑. หลักสูตรน้ีเป็นสาขาที่ได้รับความนิยม เป็นที่ต้องการของตลาด จึงเป็นหลักสูตรที่

ควรสนับสนุน  
๒. หากเป็นไปได้รายวิชาวาดเส้นระบายสี ควรจะแยกออกเป็นรายวิชาเฉพาะ เน่ืองจาก

ในการทําคอมกราฟิกภาพเคลื่อนไหวต่างๆ ต้องอาศัยพ้ืนฐานจากการวาดเส้นระบายสีด้วย รายวิชา
ภาพเคลื่อนไหว หากจัดเป็นวิชาเลือกน่าจะจัดให้เป็นเลือกบังคับเพราะมีความสําคัญ นอกจากน้ีรายวิชาเลือกเสรี
บางรายวิชาที่ตลาดกําลังต้องการ สามารถนําไปเพ่ิมในหลักสูตรแทนบางรายวิชาได้  

๓. ในส่วนของอาจารย์ประจําหลักสูตรขอให้ตรวจสอบอีกคร้ัง เน่ืองจากมีจํานวนมาก 
๔ . ขอทราบว่าหลักสูตรของคณะที่จะเปิดใหม่มีความแตกต่างกับหลักสูตรของ

สถาบันการศึกษาอ่ืนอย่างไร  
นายพงศพัศ  บัวแก้ว  ช้ีแจงว่า หลักสูตรที่คณะศิลปวิจิตรจะเปิดใหม่มีเอกลักษณ์

ชัดเจนในเรื่องการส่ือสารความเป็นไทยลงสู่ภูมิปัญญา เน้นการออกแบบเชิงวัฒนธรรม และนําเข้าสู่กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงให้เป็นลักษณะดีไซน์ร่วมสมัย จะมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยแทรกอยู่ ซึ่งจะต่างจากไปกับสถาบันอ่ืนๆ 

๕. ขอให้ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาการออกแบบกราฟิกทางวัฒนธรรมไทยและวิชา
สุนทรียศาสตร์ทางการออกแบบ มีความแตกต่างกันอย่างไร เน่ืองจากคําอธิบายรายวิชามีความคล้ายคลึงกันมาก 

มติสภาวิชาการ     เห็นชอบ ร่างหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
และสื่อสร้างสรรค์ (หลักสูตร พ.ศ. .....) และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ   
๕.๑ การประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไป 
นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบกําหนดการประชุม

สภาวิชาการครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ช้ัน ๒ ตึก
สํานักงานอธิการบดี (วังหน้า)  

มติสภาวิชาการ  ทราบ 
 

                  ๕.๒  การพิจารณาคุณสมบัติสําหรับอาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย 

ข้อเท็จจริง 



     ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื ่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ น้ัน คณะกรรรมการ
บริหารหลักสูตรหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ได้ดําเนินการทบทวนอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ที่ขาดคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐.๓.๓ และมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๕ (๓) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้มี
มติเสนอชื่อ รองศาสตราจารย์สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมของนักศึกษาหลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย จํานวน ๒ ราย ได้แก่ 
     ๑.๑) ว่าที่ร้อยตรีทศพล เพียรดี ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง หน้าทับในเพลงหน้าบ้านพาทยรัตน์ 
     ๑.๒) นายขจรศิษฏ์ ชุมพร ทําวิทยานิพน์เรื่อง กายภาพและระบบเสียงของตะโพนโทย 
     ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารายช่ือและคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หลักสูตร
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย เพ่ือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เพ่ือนําเสนอต่อสภา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือให้ความเห็นชอบ และแจ้งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือทราบต่อไป 

มติสภาวิชาการ   เห็นชอบ รายช่ือและคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก             
รองศาสตราจารย์สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา เพ่ือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย  

 
๕.๓  ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ยกเว้นค่าปรับค่าลงทะเบียนเรียนช้า

กว่ากําหนด ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
ข้อเท็จจริง 

  ตามปฏิทินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สถาบันฯ กําหนดให้
เริ่มปรับค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากําหนด ภาคการศึกษาที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต้ังแต่วันที่ ๑ – ๑๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ และปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย จะเริ่มคิดค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า
และชําระเงินล่าช้า ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามปฏิทินการศึกษาฯ  

ในการน้ี เพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองและนักศึกษาที่ยังคงประสบปัญหาจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ และเพ่ือเป็นการบรรเทา     
ความเดือดร้อนดังกล่าว กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย จึงเสนอยกเว้นค่าปรับค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากําหนด  
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  

 
     ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ - ร่าง - ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
เรื่อง ยกเว้นค่าปรับค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากําหนด ภาคการศึกษาที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
ในวรรคแรกควรเขียนเพ่ิมเติมโดยอ้างถึงมติสภาวิชาการ โดยประกอบกับคําสั่งสภา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง มอบหมายอํานาจหน้าที่ให้สภาวิชาการเพ่ิมเติม 



มติสภาวิชาการ  เห็นชอบ  - ร่าง - ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ยกเว้น
ค่าปรับค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากําหนด ภาคการศึกษาที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๓๕ น. 
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